



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง รับจดทะเบียน และออกใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยยาง ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนา เอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดังต่อไปนี้

เรื่อง	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๐	กองช่าง

และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นไป ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระ ของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ซึ่งนายกององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยยาง ได้มีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้

๑. ห้ามพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เรียก สำเนาเอกสารบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง รับ จดทะเบียน และออกใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อ ประกอบคำขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง รับจดทะเบียน และออกใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยยาง ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มี หน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทาง

/ราชการ...

ราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

๓.กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง รับจดทะเบียน และออกใบอนุญาต ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

๔.กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายรำลึก อิงเณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง